

Số: /BC-UBND

Bình Thành, ngày 01 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO**Tình hình trong dịp nghỉ Lễ ngày chiến thắng 30/4 và
quốc tế lao động 01/5 năm 2024**

Thực hiện Công văn số 2384/UBND-VP, ngày 24/04/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc báo cáo tình hình trong 05 ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024.

UBND xã báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5 năm 2024 trên địa bàn xã Bình Thành như sau:

1. Công tác trực trong dịp nghỉ Lễ

Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an xã, BCH Quân sự xã đã phân công Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc lịch trực trong những ngày nghỉ lễ để kịp thời giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và tổ chức và thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trên địa bàn xã.

2. Về tình hình địa phương trên các lĩnh vực***2.1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy nổ, công tác phòng chống thiên tai***

Trong dịp nghỉ Lễ trên địa bàn xã Bình Thành, tình hình an ninh chính trị ổn định, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo được giữ vững, không có khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp kéo dài. Nội bộ quần chúng nhân dân trên địa bàn xã cơ bản đoàn kết, ổn định, không xảy ra mâu thuẫn.

Công tác trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không có vụ việc vi phạm giao thông xảy ra; Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm, không có vụ cháy nổ xảy ra.

Dưới sự quản lý, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân xã, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của UB MTTQ và cơ sở xóm, Hộ giáo Quảng Nạp - Xóm Đồn - xã Bình Thành đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mọi hoạt động về tôn giáo đều đúng nơi thờ tự và đúng quy định của pháp luật. Lễ Thánh bảo trợ được Hộ giáo Quảng Nạp tổ chức từ ngày 30/4/2024. Trong thời gian diễn ra Lễ Thánh bảo trợ, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, giáo dân giáo họ tổ chức lễ vui tươi, phấn khởi, đúng quy định của Pháp luật.

Công tác phòng chống thiên tai được duy trì thực hiện theo lịch trực thường xuyên. Đêm 30/4 và rạng sáng ngày 01/05/2024 trên địa bàn xã xảy ra mưa, qua rà soát đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện có thiệt hại về người và tài sản.

2.2. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác khám chữa bệnh

Đội ngũ y, bác sỹ tổ chức trực trạm, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo 24/24 giờ. Công tác an toàn thực phẩm được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2024 đã khám chữa bệnh thông thường cho 20 trường hợp. Không có tai nạn thương tích (tai nạn lao động), không có trường hợp khám bệnh phải chuyển tuyến.

2.3. Các công tác khác

Công tác thú y: tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch tiêm phòng trên đàn gia súc, vật nuôi trên toàn xã, bắt đầu tại 2 xóm Quyết Tiến, Đồng Cốc, được 59 mũi phòng dại cho chó, 10 mũi viêm da nổi cục.

Nông lâm nghiệp: trong thời gian nghỉ lễ ổn định.

Công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp cũng được UBND xã quan tâm chỉ đạo đến 14/14 xóm trên địa bàn.

Tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ tổ quốc tại trung tâm xã, các cơ quan, đơn vị và 14 xóm. Trên địa bàn xã có 3 điểm di tích lịch sử cấp quốc gia trong thời gian nghỉ lễ các hoạt động diễn ra bình thường được đảm bảo.

Trên đây là báo cáo tình hình tình hình tình hình trong dịp nghỉ Lễ ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5 năm 2024 trên địa bàn xã Bình Thành./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ma Khánh Sơn